
 

 

 
สรปุผลการเดนิทาง 

ไปรบัฟังข้อมลูและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
วนัพฤหสับดทีี ่๑ – วนัศกุรท์ี ่๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ณ อ าเภอเมืองราชบรุ ีอ าเภอสวนผึง้ และอ าเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุร ี
 

 
 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยสีารสนเทศ การสือ่สาร  
และการโทรคมนาคม วฒิุสภา 

 



 



 

สารบัญ 

              หน้า 

สรุปผลการเดินทาง.............................................. ............................... ๑ 

๑.  รับฟังข้อมูลภาพรวม ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี........................ ๓ 

๒.  โครงการ USO พ้ืนที่ห่างไกล (Zone C)  
  โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้้าหิน (USO Wrap)............ ๑๙ 

๓. โครงการเน็ตประชารัฐ ณ บ้านชัฏหนองหมี.................................. ๒๖ 

๔. โครงการเน็ตประชารัฐ ณ บ้านนางแก้วตะวันตก........................... ๓๐   

ภาคผนวก.................................. .......................................................... ๓๕ 
  - ก้าหนดการเดินทาง.....................................................................  ๓๗ 
 - รายชื่อคณะเดินทาง....................................................................  ๓๙ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 
 

สรุปผลการเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  

และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ – วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ณ อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี 

----------------------- 

 
  คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสาร  
และการโทรคมนาคม วุฒิสภา น าโดย พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ 
ประธานคณะกรรมาธิการ และพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สาม เดินทางลงพ้ืนที่รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยน
คว ามคิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร งก า ร  USO พ้ื นที่ ห่ า ง ไ กล  ( Zone C)  
และโครงการเน็ตประชารัฐ ณ อ าเภอเมืองราชบุรี  อ าเภอสวนผึ้ ง  
และอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอุดม  เพชรคุต รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี  นายพีระ  ทองโพธิ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี นายวีรพนธ์  ศรีนวล ผู้อ านวยการส่วนจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์ทางสังคม ส านักงาน กสทช. และนายจักรพงษ์  ชาวงษ์ 
ผู้อ านวยการกองการสื่อสารโทรคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ให้การต้อนรับและน าคณะเดินทางรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและลงพื้นทีต่ามก าหนดการ ดังนี้  
  



๒ 
 

๑) รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวม
โครงการ USO และโครงการเน็ตประชารัฐในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี   
และเรื่องอ่ืน ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

๒) โครงการ USO พ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านถ้ าหิน  (USO Wrap)  หมู่ที่  ๕  ต าบลสวนผึ้ ง  
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

๓) โครงการเน็ตประชารัฐ ณ บ้านชัฎหนองหมี หมู่ ๔ ต าบลท่าเคย 
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

๔) โครงการเน็ตประชารัฐ ณ บ้านนางแก้วตะวันตก หมู่ ๔  
ต าบลนางแก้ว อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

  วันพฤหัสบดีที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
คณะกรรมาธิการเดินทางถึงศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยรับฟังข้อมูล 
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมโครงการ USO และโครงการ 
เน็ตประชารัฐในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี  และเรื่องอ่ืน ๆ จากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 นายอุดม  เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าว

ต้อนรับคณะกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้ 
จั ง หวั ด ร า ชบุ รี แบ่ ง ก า รปกครอ ง 
เป็น ๑๐ อ าเภอ ๑๐๔ ต าบล ๙๗๗ หมู่บ้าน 
มีประชากรประมาณ ๘๗๘,๐๐๐ คน 
ส า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร เ น็ ต ป ร ะช า รั ฐ 
ในจังหวัดราชบุรีได้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. รบัฟังขอ้มลูและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัภาพรวม

 โครงการ USO และโครงการเน็ตประชารัฐในพ้ืนท่ี

 จงัหวดัราชบรุี และเรื่องอ่ืน ๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ณ ศาลากลางจงัหวดัราชบรุ ีอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรุ ี

 

 

พลเอก สุรพงษ์  สวุรรณอัตถ์ 

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 

พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน ์

ประธานคณะกรรมาธิการ 



๔ 
 
ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ในการนี้ ขอขอบคุณ
คณะกรรมาธิการที่ได้มารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา
และขยายเครือข่ายในพื้นที่เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์การสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการสาธารณสุข
โดยรวมอันจะน าไปสู่วิสัยทัศน์ของจังหวัดในการเป็นเมืองเกษตรสีเขียว 
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุขสืบไป 

  พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ  
ได้ กล่ าววั ตถุประสงค์การเดินทาง สรุป ได้ว่ า  คณะกรรมาธิการ 
การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา  
ได้ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการ USO ของ กสทช. และโครงการเน็ตประชารัฐ
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นโครงการบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลและห่างไกลมาก
ซึ่งภาคเอกชนไม่ไปลงทุนโครงข่าย โดยโครงการได้ด าเนินมาเป็นเวลากว่า 
๕ ปีแล้ว ทั้งนี้  วุฒิสภามีภารกิจในการศึกษาติดตามโครงการต่าง ๆ  
ของฝ่ายบริหารที่มีผลต่อประชาชน และโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อวุฒิสภาตามที่กฎหมายก าหนด  
ซึ่งจากการรายงานผลโครงการ USO และโครงการเน็ตประชารัฐนั้น 
มีการรายงานผลส า เร็จค่อนข้างสู ง  อย่ างไรก็ดี  จากการลง พ้ืนที่ 
ของคณะกรรมาธิการเพ่ือติดตามโครงการในระดับหมู่บ้านหลายแห่ง  
พบว่ายังมีจุดอ่อนหลายประการ ประชาชนและส่วนราชการในพ้ืนที่ 
ยังไม่ค่อยรับรู้รับทราบ คณะกรรมาธิการจึงได้แจ้งให้ กสทช. ท าหนังสือ 
ไปยังกระทรวงมหาดไทยให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือให้ทราบว่า 
โครงการนี้เป็นเรื่องส าคัญที่มีผลต่อประชาชน และโครงการมีอายุ ๕ ปี 
กล่าวคือ รัฐบาลลงทุนขั้นพ้ืนฐานในการก่อสร้าง ติดตั้ง ดูแลซ่อมบ ารุง  
ช าระค่าไฟฟ้า ซึ่งเมื่อจบโครงการแล้วจะต้องพิจารณาว่าท้องถิ่นจะดูแลเอง
ต่อไปได้หรือไม่ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้ยกระดับการเดินทาง 



๕ 
 
ลงพ้ืนที่มาเป็นระดับจังหวัดในครั้งนี้เพ่ือให้ส่วนราชการระดับจังหวัด 
ได้รับทราบด้วยเพราะเป็นโครงการที่จะสามารถช่วยยกระดับความรู้ 
ของประชาชนซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนรายได้และ GDP 
ในภาพรวมของจังหวัดและประเทศเพ่ิมขึ้น อีกทั้ งเ พ่ือรับฟังข้อมูล 
และเสียงสะท้อนจากประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่เ พ่ือประกอบ 
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อไป 

  นายวีรพนธ์  ศรีนวล ผู้อ านวยการส่วนจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์ทางสังคม ส านักงาน 
กสทช. ให้ข้อมูลโครงการจัดให้มี
บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสู ง 
ใ น พ้ื น ที่ ช า ย ข อ บ  ( Zone C+)  
แ ล ะ พ้ื น ที่ ห่ า ง ไ ก ล  ( Zone C)  
จังหวัดราชบุรี สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลรายงานผู้เข้าใช้บริการในพื้นโครงการ USO พื้นที่ห่างไกล 
(Zone C) และพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จ านวน ๑๗๔ จุดบริการ  
ในจังหวัดราชบุรี ประจ าปี ๒๕๖๕ (เดือนพฤศจิกายน) ๘๖๔,๗๔๘ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 
  พฤติกรรมผู้เข้าใช้บริการในศูนย์ USO Net และ USO Wrap 
ได้แก่ ๑) ศึกษาหาความรู้ ร้อยละ ๔๐  ๒) เรียนออนไลน์ ร้อยละ ๑๐  
๓) จัดกิจกรรม ร้อยละ ๒๐ และ ๔. สื่อและโซเชียลมีเดีย ร้อยละ ๓๐ 
 ภาพรวมการจัดกิจกรรมในศูนย์ USO Net และ USO Wrap ได้แก่ 
๑) กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ๒) กิจกรรมจัดประชุม  
๓) กิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ และ ๔) กิจกรรมนิทรรศการ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 ทั้งนี้ โครงการมีความคืบหน้าที่ส าคัญ ดังนี้ 
๑.  เมื่ อ เดื อนสิ งหาคมที่ ผ่ านมา  กสทช .  ได้ จั ดท า  MOU  

กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิยุวพัฒน์ 
ในการจัด โครงการ เ พ่ือนักเรี ยนเข้ าถึ ง เทคโนโลยี เ พ่ือการศึกษา 
ผ่านโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่ Zone C 
และ Zone C+ ให้ เกิดประสิทธิภาพสู งสุด  โดยมีระยะเวลา ๓ ปี   
น าร่องวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เริ่มทดลองใช้งานในวันที่  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ๑๓๖ โรงเรียน  
มีนักเรียนเข้าร่วมแล้ว ๕,๙๐๐ กว่าคน 



๘ 
 

๒. สืบเนื่องจากนายต่อพงศ์  เสลานนท์ กรรมการ กสทช.  
มีด าริให้การใช้งานศูนย์ USO Wrap ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดให้มี
โครงการประกวดศูนย์ USO Net และ USO Wrap เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
และผู้ดูแลศูนย์ร่วมส่งประกวดแนวความคิดและแนวปฏิบัติในการส่งเสริม
การใช้งานและสร้างประโยชน์ ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ทั่วประเทศจ านวน ๒,๖๑๔ ศูนย์ 
เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี 

นายสาธิต  ตั้งฐานันดร โทรคมนาคมส่วนขายและบริการลูกค้า
จังหวัดราชบุรี บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ข้อมูลการด าเนินงาน
โครงการเน็ตประชารัฐ สรุปได้ดังนี้ 

 ภาพรวมการด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 
  ภาพรวมการใช้งานในปี ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม) โดยมีปริมาณ
การใช้รวมต่อปี ๔๔๐ TB เฉลี่ยต่อเดือน ๔๔ TB อุปกรณ์ที่เข้าใช้งานเฉลี่ย
ต่อเดือน ๒๓,๐๑๔ อุปกรณ์ จ านวนครั้งที่เข้าใช้งานรวมต่อปี ๑,๙๖๓,๘๔๐ 
เฉลี่ ยต่ อ เดื อน ๑๙๖,๓๘๔ ครั้ ง  บนความเร็ ว  ๑๐๐/๕๐ Mbps  
ต่อการเชื่อมต่อ 
 

 

 การขับเคลื่อนและบูรณาการการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ
เชิงนโยบาย สร้างการรับรู้ ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 
ระดับจังหวัด 
 มีการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนและบูรณาการการใช้ประโยชน์ 
ดังนี้ 
 - ตัวแทนจาก กศน. และ ทีโอที เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนน า 
เพ่ือการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
 - สถิติจังหวัดราชบุรี อุตุนิยมวิทยา ไปรษณีย์ไทย โทรคมนาคมแห่งชาติ 
ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 



๑๐ 
 
 - แต่งตั้ งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ 
จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ตามค าสั่งจังหวัดราชบุรี ที่  ๓๓๘/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมทีมปฏิบัติงานโครงการ 
ไทยนิยมยั่งยืน ชี้แจงแนวทางสร้างความเข้าใจลงพ้ืนที่ตามหมู่บ้าน  
มีกลไกส าคัญ ๔ ระดับ โดยระดับ ๔ คือ ต าบล ประกอบด้วย ๑๐ กลไก  
ซึ่งกลไกที่ ๘ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ให้ความส าคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการส าคัญ 
เช่น เน็ตประชารัฐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 - กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขอความร่วมมือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสนับสนุนภารกิจการสร้างการรับรู้จากเน็ตประชารัฐ 
และประสานฝ่ายปกครองให้ เข้ารับการอบรม ซึ่ งกรมการปกครอง 
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

 การพัฒนาผู้น าการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
ระดับชุมชน/พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ  

 
   



๑๑ 
 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑. เพ่ือสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริม
การใช้งานแก่ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการเน็ตประชารัฐ 
  ๒. เพ่ือสร้างการรับรู้ภาคประชาชนเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ  
และการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม 
  ๓. เพ่ือสร้างกลไกการท างานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือความยั่งยืนของการด าเนินการ 
  เป้าหมายการด าเนินการ 
 ๑ . ประชาชนในพ้ืนที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐรับรู้และเข้าใจ 
ถึงประโยชน์ของโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมภาครัฐ “เน็ตประชารัฐ” 
  ๒. หน่วยงานในพ้ืนที่รับรู้และร่วมใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 
โดยบูรณาการเข้ากับภารกิจของหน่วยงาน 
  ๓. มีการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง 
  ๔. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน 
  โครงการจัดอบรม ดังนี้ 
  - จัดอบรม “การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 
(อบรมครู ข) ในจังหวัดราชบุรี” ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน  
จาก ๒๔๕ หมู่บ้าน หมู่บ้านละประมาณ ๔ – ๕ คน ด าเนินการโดย กศน.
จังหวัดราชบุรี บมจ.ทีโอที จังหวัดราชบุรี และส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 
วันที่ ๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
  - จัดอบรม “การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” 
ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด อ าเภอ 
ต าบล และเทศบาล จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ๑๑๘ คน วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
โดยมีเป้าหมายการอบรมคือ  
   ๑) รู้จักเน็ตประชารัฐอย่างถูกต้อง สามารถอธิบายได้ 
  ๒) เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความส าคัญของการเป็นเน็ตอาสาประชารัฐ 



๑๒ 
 
  ๓) เน็ตอาสาประชารัฐโหลดและใช้งานแอปพลิ เคชั่น  
“เน็ตอาสาประชารัฐ” เป็นประจ า 
  ๔) สร้างเครือข่ายการท างานระดับพ้ืนที่ เป็นส่วนหนึ่งในงาน
ส าคัญของกระทรวงดิจิทัล 
 - จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” 
ให้กับกลุ่มเน็ตอาสาจังหวัดราชบุรี ๒๔๕ คน จังหวัดสมุทรสงคราม ๓ คน 
และจังหวัดสมุทรสาคร ๑๐ คน รวม ๒๕๘ คน ณ โรงแรม ณ เวลา  
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 การสร้ า งการรั บรู้ / ทั กษะด้ านดิ จิ ทั ล  และส่ ง เ สริ ม 
การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 

ได้ด าเนินการโครงการต่าง ๆ อาทิ 
  - จุดบริการเน็ตประชารัฐ ต าบลหนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี  ได้รับเลือกให้ออกสื่ อประชาสัมพันธ์ผ่ านรายการ  
THE INSIDER EP.5 | 9 MCOT เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
  - เปิดโครงการเน็ตประชารัฐ (ผ่านระบบ Conference)  
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  
  -  “อบรม เชิ งปฏิบั ติ การ  (Workshop) การสร้ า งทั กษะ 
ด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ”  
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
  - จัดอบรม ๓  รุ่น ให้แก่ตัวแทนชุมชนซึ่ ง เป็นเครือข่าย 
เน็ตประชารัฐ จาก ๒๔๕ หมู่บ้าน จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ๓๐๐ คน 
     โ ด ย เ น้ น ก า ร ส ร้ า ง ทั ก ษ ะ ด้ า น ดิ จิ ทั ล แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม 
การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ส าหรับผู้เริ่มต้น เพ่ือเป็นการ
ให้ความรู้  ส่ ง เสริมและสนับสนุ น ให้ เกิดการ พัฒนาคุณภาพชี วิ ต  
การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การศึกษา สาธารณสุข และการเกษตร เป็นต้น 



๑๓ 
 
โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการฝึกอบรมผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  
และให้ความรู้เพื่อพัฒนาด้านดิจิทัล แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

 การประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ/ความคิดเห็น 
ของประชาชน 

มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด 
เกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐ 
 ๑. การรับทราบโครงการเน็ตประชารัฐ พบว่าประชาชน 
ที่มีอายุ ๖ ปีขึ้นไปในจังหวัดราชบุรี รับทราบว่ามีโครงการเน็ตประชารัฐ 
ร้อยละ ๖๘.๕ โดยแหล่งที่รับทราบ ๓ อันดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ  
ร้อยละ ๕๙.๓ ญาติพ่ีน้อง ร้อยละ ๒๘.๑ และพบเห็นด้วยตนเอง ร้อยละ ๒๕.๙ 
  ๒. การใช้เครือข่ายเน็ตเน็ตประชารัฐ พบว่าประชาชนที่มีอายุ 
๖ ปีขึ้นไป ได้ไปใช้บริการเครือข่าย ณ จุดบริการเน็ตประชารัฐ ร้อยละ ๔๑.๖ 
  ๓. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเร็วของสัญญาณเน็ตประชารัฐ 
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ความเร็วของสัญญาณเน็ตอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๕๕.๔ 
 ๔. ความคิดเห็นต่อประโยชน์ของการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
ประชารัฐ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ระบุว่าได้ใช้ประโยชน์ 
จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ร้อยละ ๗๖.๖ โดยเรื่องที่ใช้ประโยชน์ ๓ อันดับแรก 
ได้แก่ การส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๖๐.๒ 
ช่วยในการโอกาส/ช่องทางในการท ามาหากิน/หารายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓๕.๖ 
และสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านสาธารณสุข/การเกษตร/การศึกษา  
ร้อยละ ๓๒.๘ 
  ๕. ความพึงพอใจในการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตประชารัฐ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตประชารัฐ 
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๔๒.๕ และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๔๐.๙ 

 ปัญหา – อุปสรรค 
  ๑. การใช้งานและการดูแลอุปกรณ์และสัญญาณ ณ จุดติดตั้ง 
พบว่ายังขาดเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานในการแจ้งข้อมูล 
   แนวทางการแก้ไข/การด าเนินการ : บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 
มีการตรวจสอบระบบจากวงจรเป็นประจ า และมีการอบรมให้ความรู้



๑๕ 
 
เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐในการใช้งานและการดูแลอุปกรณ์ พร้อมทั้ง
เป็นผู้แจ้งข้อมูลและประสานงานในพ้ืนที่ผ่านไลน์ “เครือข่ายประชารัฐ” 
  ๒. การดูแลโครงสร้าง/ระบบที่เกี่ยวข้อง สายเคเบิลใยแก้วน าแสง
ในพ้ืนที่มีการช ารุดเสียหายจ านวนมาก โดยเฉพาะเกิดจากการลักลอบตัดสาย
เคเบิลของมิจฉาชีพ เนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสายทองแดง ความเสียหาย
อันเกิดจากการตกแต่งกิ่งไม้ และความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 
นอกจากนี ้อุปกรณ์ยังเกิดความเสียหายจากเหตุไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับ 
  แนวทางการแก้ไข/การด าเนินการ : บมจ.โทรคมนาคม
แห่งชาติ ยังคงท าหน้าที่ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์/สายเคเบิลอยู่เป็นประจ า 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากนั้น ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. การขยายโครงข่ ายไปยังพื้นที่ปฏิบัติ งานของทหาร 
ตามแนวชายแดน และในพื้นที่อ่ืน ๆ 
  นายอุดม  เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า 
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งห่างจากกรุงเทพประมาณ 
๑๐๐ กว่ากิโลเมตร แต่บางจุดไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ ๕  
ของประชาชน รวมถึงมีอ าเภอติดชายขอบและชายแดน ๓ อ าเภอ  



๑๖ 
 
มีทหารพรานซึ่งดูแลในพ้ืนที่แนวชายแดนของประเทศชาติซึ่งต้องอยู่ 
โดยขาดการติดต่อสื่อสาร ครั้นเมื่อแม่ทัพภาค ๑ ได้เข้ามาตรวจราชการ 
จึงได้สั่งการให้ทหารสื่อสารติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi และผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้มอบแบตเตอรี่ให้กับชุดทหารพราน แต่หากฝนตกติดต่อกันหลายวัน
แบตเตอรี่หมดก็ใช้การไม่ได้ ในการนี้  จึงประสงค์ให้จังหวัดราชบุรี 
มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่ทุกต าบลโดยเฉพาะในพ้ืนที่ความมั่นคง
ก็จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขและส่งเสริมเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัด 
  ผู้แทน บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า  
จะได้ท าการส ารวจและพิจารณาในเขตพ้ืนที่ทหารอีกครั้ง ทั้งนี้ หากมีเสาไฟฟ้า 
ไปถึงพ้ืนที่ก็จะสามารถขยายสายเคเบิลใยแก้วน าแสงในพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ 
  พลโท วิเศษ  เจริญสุข ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  
ให้ข้อมูลว่า การติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ของทหารพรานในจังหวัดราชบุรีนั้น 
ได้รับการสนับสนุนสัญญาณจาก  TRUE ส่งสัญญาณให้ ๑๐๐ Mbps 
จากนั้นทหารสื่อสารได้ยิงสัญญาณไมโครเวฟขึ้นไปบนภูเขาและกระจาย Wi-Fi 
ในการนี้ กองทัพอาจประสานกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ในการสนับสนุน
การขยายสัญญาณโครงการเน็ตประชารัฐไปยังพ้ืนที่ดังกล่าว ตลอดจนพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ที่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
กล่าวว่า ปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ซึ่งมี พ้ืนที่ป่าสงวนจ านวนมากและไฟฟ้าไม่สามารถไปถึง ก็ได้มีการ
แก้ปัญหาโดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยิงสัญญาณไมโครเวฟ 
  นายชนันต์   อินทรักษ์  นายอ าเภอสวนผึ้ ง ให้ข้อมูลว่ า  
อ าเภอสวนผึ้งมี พ้ืนที่ประมาณ ๖๒๘,๐๐๐ ไร่ ซึ่งกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 
เป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งมีหลายหน่วยงานท าหน้าที่ดูแล แต่หน่วยงานหลัก ๆ  
คือ กองทัพบก นอกจากนี้  ยังมีพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่ป่าสงวน  
พ้ืนที่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ดูแลตามภารกิจ  



๑๗ 
 
พ้ืนที่ สวนผึ้ งติ ดกับชายแดนประเทศเ พ่ือนบ้ านเป็นระยะทางยาว  
การติดต่อสื่อสารจึงถูกตัดขาดโดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าลึก การเดินทาง
ค่อนข้างล าบาก การเดินเสาพาดสายต่าง ๆ ก็ท าได้ยาก นอกจากนี้   
ภารกิจประการหนึ่งของกรมการปกครอง คือ การดูแลผู้หนีภัยการสู้รบ 
จากประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งจุดนั้นก็มีปัญหาการเข้าถึงสัญญาณการสื่อสาร
เป็นจ านวนมาก ตลอดจนโรงเรียนตามชายขอบก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร
เช่นกัน ซึ่งหากโครงการเน็ต USO มีการขยายโครงการและด าเนินการ
ต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่เป็นอย่างยิ่ง 

 ๒. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตของโครงการ 
 ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการเกษตรราชบุรี  โดยภาพรวม 
การด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรได้พยายามปรับตัวกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลโดยได้พัฒนางานมาผ่านแอปพลิเคชัน เช่น  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การแจ้งเตือนการระบาดของแมลง การเรียนรู้
เรื่องปุ๋ย การจัดการพ้ืนที่ ข้อมูลพ้ืนฐานของดิน การเลือกพืชเพาะปลูก เป็นต้น 
ตลอดจนเว็บไซต์เกษตรกรออนไลน์ซึ่งสามารถเข้ามาน าเสนอสินค้า 
และซื้อขายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งหากมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียร เกษตรกร
จะสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มากขึ้น 
  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ให้ข้อมูลว่า กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวข้องทั้ งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยที่ปัญหา 
และอุปสรรคของโครงการนี้มีหลายส่วนซึ่งท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณ 
ได้บางส่วน ทั้งนี้ สิ่งส าคัญคือ การสร้างการรับรู้ของส่วนราชการให้ตรงกัน 
เพ่ือการประสานงานกันได้ทั้งระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ 
ในด้านเทคนิคนั้นกระทรวงมหาดไทยก็มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ที่จะเชื่อมโยงการท างานระหว่างกันได้ ซึ่งหากมีการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน
ในการท างานก็จะมีการด าเนินงานที่ชัดเจนขึ้น 
  



๑๘ 
 
 ๓. แนวทางการด าเนินโครงการต่อไป    
  นายจักรพงษ์  ชาวงษ์ ผู้อ านวยการกองการสื่อสารโทรคมนาคม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ข้อมูลว่า เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 
ไปเป็นภารกิจหนึ่งส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.) ซึ่งจะได้ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป ส าหรับในเรื่อง
งบประมาณนั้นกระทรวงมีแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ๒ แนวทาง  
คือ ๑) การโอนภารกิจโครงการเน็ตประชารัฐไปยัง สดช. เพ่ือสามารถใช้
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กองทุน DE) 
และ ๒) การให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมขยายจุดการให้บริการต่อไป  
โดยกระทรวงได้มุ่งมั่นให้เกิดการต่อยอดการใช้ประโยชน์และความต่อเนื่อง
ของโครงการ 
  นายพีระ  ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ให้ข้อมูลว่า โครงการของรัฐส่วนใหญ่เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีการส่งมอบให้
หน่วยงานดูแลบ ารุงรักษา ซึ่งโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการ USO Net  
ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน จึงท าให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือที่ เกี่ยวข้อง 
ไม่สามารถเตรียมแผนงานหรือความพร้อมในการดูแลรักษา รวมถึงเรื่อง
งบประมาณได้  ส าหรับเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโครงการนั้น
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานด้านการเกษตร  
ด้านสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องช่วยส่งเสริมการใช้งานให้กับ
ประชาชน 

  ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  

  ๑. นอกจากสถิติการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของโครงการเน็ต
ประชารัฐและเน็ต USO แล้ว ควรมีการเก็บข้อมูลสถิติมูลค่าหรือผลสัมฤทธิ์
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตด้วย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของรัฐบาลในการสนับสนุนโครงการต่อไป โดยอาจมอบหมายให้
สถิติจังหวัดเป็นผู้เก็บข้อมูลดังกล่าว 



๑๙ 
 
  ๒. คณะกรรมาธิการได้ตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาการบูรณาการ
โครงการเน็ตประชารัฐและเน็ต USO โดยทั้งสองโครงการต่างก็มีจุดแข็ง
และจุดอ่อน การบูรณาการร่วมกันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยั่ งยืน  
ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีความท้าทายในการพัฒนาให้เป็นต้นแบบ 
ในการบูรณาการโครงการเน็ตประชารัฐและเน็ต USO เนื่องจากมีการใช้
งานโครงการในหลายเรื่อง ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข การค้า  
และความมั่นคง ตลอดจนด้านการท่องเที่ยวเพราะระยะทางไม่ไกล 
จากกรุงเทพ รวมถึงมีการอบรมต่าง ๆ ซึ่งเห็นได้ว่าทุกส่วนราชการเห็นถึง
ความส าคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม จากการรายงาน
ผลการด าเนินการของโครงการนั้น มีการรายงานล่าสุดเพียงปี ๒๕๖๑ 
ดังนั้น หากมีการด าเนินการที่เป็นปัจจุบันและรายงานผลสัมฤทธิ์ด้วย 
ก็จะท าให้เกิดผลกระทบทางบวก  
  ๓. การใช้งานส่วนใหญ่ของโครงการเน็ตประชารัฐส่วนใหญ่ 
เป็นการใช้งานโซเชียลมีเดีย ในขณะที่โครงการ USO Net และศูนย์ USO Wrap 
ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ าหิน จะเน้นการใช้เพ่ือการเรียน
การสอนออนไลน์และหาข้อมูล แต่ยังมีสัดส่วนการใช้โซเชียลมีเดียอยู่มากเช่นกัน 
อันได้แก่ เฟซบุ๊ก ทั้งนี้ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานโครงการได้เป็น ๓ ประเภท 
คือ นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป (ที่มีศักยภาพในการใช้งาน)  
และผู้สูงวัย (ที่การใช้งานไม่คล่อง)  ในการนี้ เฟซบุ๊กถือเป็นโซเชียลมีเดีย
ขนาดใหญ่ ดังนั้น จังหวัดควรส่งเสริมการค้าขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กเพ่ือต่อยอด
การใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐ โดยเห็นว่า  Thailandpostmart  
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นตัวอย่างการค้าขายออนไลน์ที่ดี 
 

 

 

 



๒๐ 
 

 

 
 

 

วันพฤหัสบดีที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา 
คณะกรรมาธิการเดินทางถึงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ าหิน  
หมู่ที่ ๕ ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชนันต์  อินทรักษ์ 
นายอ าเภอสวนผึ้ง พันต ารวจเอก สุกิต  ก้องจตุศักดิ์ ผู้ก ากับการ ตชด.๑๓ 
และพันต ารวจตรี วัฒนพล  ดาแก้ว ผู้บังคับกองร้อย ตชด.๑๓๗ และคณะ 
ให้การต้อนรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อมูลรายงานผู้เข้าใช้บริการศูนย์ USO โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านถ้ าหิน  

มีผู้เข้าใช้บริการศูนย์ USO Wrap (รายเดือน) ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(มกราคม - พฤศจิกายน) จ านวน ๕,๓๙๓ คน ดังนี้ 

 
 

๒.   โครงการ USO พ้ืนท่ีห่างไกล (Zone C)  

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นถ ้าหิน (USO Wrap)  



๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทั้งนี้  มีพฤติกรรมการใช้บริการในศูนย์  USO Wrap ได้แก่   
๑)  เรี ยนออนไลน์  ร้ อยละ  ๕๗ ๒ )  ดูหนั ง ฟั ง เพลง  ร้ อยละ  ๒๓   
และ ๓) สืบค้นข้อมูล ร้อยละ ๑๔ 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 



๒๒ 
 

 
นา งส าวทิ พวร รณ์   ศ รี ก ล า ง  ผู้ ดู แ ล ศู น ย์  USO Wrap  

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ าหิน ได้ให้ข้อมูลโดยสรุป ดังนี้ 
ศูนย์ USO Wrap โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ าหิน  

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา เป็นระยะเวลากว่า ๒ ปีแล้ว 
ซึ่งผู้ดูแลศูนย์ได้ท าการประชาสัมพันธ์ออกแนะน าตามหมู่บ้าน และติดป้าย
ประกาศตามร้านค้าของชุมชน ตลอดจนได้เข้าร่วมประชุมกับทางหมู่บ้านถ้ าหิน 
เพ่ือเชิญชวนให้ชาวบ้านเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ USO Wrap  

การใช้ศูนย์ USO Wrap เพื่อการศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ 
เช่น Microsoft Word, Paint,  Powerpoint, วิชาภาษาอังกฤษ, นิทานคุณธรรม, 
การฝึกใช้เม้าส์, การฝึกพิมพ์ ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ  
และในเวลาพักกลางวันหรือเวลาเลิกเรียนจะมีนักเรียนเข้ามาใช้บริการ  
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการดู Youtube ในเรื่องที่ตนเองชื่นชอบ และวิธีการใช้
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยมีผู้ดูแลคอยให้ค าปรึกษาและแนะน าการใช้สื่อออนไลน์
ให้ปลอดภัยอย่างใกล้ชิด 

  การใช้ศูนย์ USO Wrap เพื่อเป็นพื้นที่ในการจัดประชุมออนไลน์ 
หรือน าเสนอผลงานต่าง ๆ เช่น  
 - ภาพการประชุมออนไลน์ของคุณครูผ่าน Zoom Meeting 

- กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ วันสหกรณ์นักเรียน 
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- กิจกรรมการรับมือกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
- การเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาปิดเทอม ส าหรับนักเรียน 

ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ – 
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

- พระอาจารย์ อมนิต์ อมุสสโร เข้ามาใช้บริการเพ่ือท ารายงานผล
การปฏิบัติการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖    

- ประชาชนเข้ามาใช้บริการถ่ายเอกสาร / Print เอกสารต่าง ๆ 
- ประชาชนเข้ามาใช้บริการอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ในเรื่องต่าง ๆ 

เช่น การหาข้อมูลในการท าการเกษตรเพื่อน าไปปรับใช้กับอาชีพ การอบรม
ส าหรับการสอบใบขับข่ี ตลอดจนใช้เพ่ือความบันเทิง 

สรุปประโยชน์ของห้อง USO Wrap  
การมีศูนย์อินเทอร์เน็ต นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน 

ทั้งต่อคนในชุมชนในการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือต่อยอด
ธุรกิจต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนั้นได้ใช้ศูนย์ USO WRAP ในการท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การศึกษาทั้งภายในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งการท ากิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ต่าง  ๆ
ได้สะดวกมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 
  ในพ้ืนที่บริเวณเดียวกันมีบริการ MDES Wi-Fi ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งให้บริการโดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
บริการ MDES (ติดตั้งบริเวณ
เดียวกับโครงการ USO)  
วันที่เปิดใช้งาน : ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ความเร็ว : ๓๐๐/๑๕๐ Mbps 
การใช้บริการ : เชื่อมต่อใช้ในห้อง
ผู้อ านวยการ, ห้องคอมพิวเตอร์ 
และ Wi-Fi ส าหรับนักเรียน 
หมายเหตุ : ๑. บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้การดูแลใช้งานได้ตลอดเวลา 
  จนถึงปัจจุบัน 
  ๒ . หมดสัญญาให้ บริ การ  เมื่ อ  ๓๐  กั นยายน ๒๕๖๕  
   โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ยังคงให้บริการจนถึงปัจจุบัน 
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จากนั้น  คณะเดินทางได้ เยี่ ยมชมโครงการเกษตร 

เพื่ออาหารกลางวันตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการ

เดินทางถึงโครงการเน็ตประชารัฐ ณ บ้านชัฎหนองหมี หมู่ ๔ ต าบลท่าเคย 
อ าเภอสวนผึ้ง โดยมีนายจรูญ  อินกรุงเก่า ก านันต าบลท่าเคย นายบุญส่ง  
แสงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย พร้อมด้วยผู้น าชุมชน
ให้การต้อนรับ และได้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓.  โครงการเน็ตประชารฐั ณ บา้นชฎัหนองหมี  
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ข้อมูลรายงานผู้เข้าใช้บริการเน็ตประชารัฐ ณ บ้านชัฏหนองหมี 
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ข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้น าชุมชน 
๑. ในช่วงสถานการณ์โควิดนักเรียนต้องเรียนออนไลน์และเรียนพิเศษ

ออนไลน์ แต่จุดติดตั้งและสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโครงการมีไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
จึงขอเสนอให้มีการติดตั้งให้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา
ของเด็กนักเรียน 

๒. โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมีตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดหนองหมี  
โดยที่จุดติดตั้งอินเทอร์เน็ตโครงการเน็ตประชารัฐอยู่ในวัด ซึ่งสัญญาณ
ส่งไปไม่ถึงบริเวณโรงเรียน จึงมีความประสงค์อยากให้สัญญาณส่งไปถึง
โรงเรียนด้วยเพ่ือให้ครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอน  

๓. ต าบลท่าเคยมี ๑๓ หมู่บ้าน ซึ่งหลายหมู่บ้านไม่ได้รับการติดตั้ง
โครงการเน็ตประชารัฐ ได้แก่หมู่ ๑ หมู่ ๗ หมู่ ๘ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๑  
ส่ วนหมู่  ๖  ซึ่ งมี การติดตั้ งแล้ วแต่ขณะนี้ ตั ว รั บสัญญาณมีปัญหา 
อยู่ระหว่างส่งซ่อมแซมเป็นระยะเวลากว่า ๖ เดือนแล้ว อย่างไรก็ตาม  
การใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐในภาพรวมของชุมชนมีประโยชน์ 
กับชาวบ้านอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซื้อขายออนไลน์  

๔. จุดติดตั้งโครงการส่วนใหญ่อยู่ที่ศาลาหมู่บ้านซึ่งไม่มีบ้าน
ประชาชนอยู่ใกล้เคียง ท าให้ประชาชนต้องเดินทางไกลเพ่ือมาใช้งาน ดังนั้น 
ควรเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนประชาชน
ใกล้เคียงหนาแน่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด 

๕. อสม. ได้ใช้ประโยชน์ในการท างานจากโครงการเน็ตประชารัฐ
ในพ้ืนที่วัดแห่งนี้ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่มาวัดก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วย 
 ๖. พระและคณะสงฆ์ของวัดก็ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ต
ประชารัฐ โดยที่เมื่อเกิดเหตุสัญญาณของผู้ให้บริการเอกชนไม่สามารถใช้งานได้ 
แต่อินเทอร์เน็ตของโครงการเน็ตประชารัฐยังสามารถใช้งานได้ ส่วนกรณี
สัญญาณของโครงการเน็ตประชารัฐไม่ครอบคลุมทั่วถึงนั้นก็ขอให้
คณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขยายจุดติดตั้ง 
หรือสัญญาณให้ครอบคลุมต่อไป อย่างไรก็ดี อินเทอร์เน็ตไม่เพียงแค่มี
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ประโยชน์ เท่านั้น โทษของอินเทอร์ เน็ตก็ เป็นเรื่องที่ต้องตระหนัก 
และต้องให้ความรู้กับเด็กและประชาชนให้รู้เท่าทันด้วย 
  ๗. การซื้อขายผ่านออนไลน์ในอ าเภอสวนผึ้งผ่านเพจเฟซบุ๊ก 
“สวนผึ้ง บ้านเรา” เป็นไปด้วยดี ซึ่งนอกจากจะใช้เพ่ือการซื้อขายแล้วยังใช้
เป็นช่องทางรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของประชาชนในอ าเภอสวนผึ้งด้วย 

พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
ให้ข้อมูลโดยสรุปดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของโครงการเน็ตประชารัฐนั้น
เนื่องจากบางพ้ืนที่มีประชาชนไม่มาก มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตน้อยจึงไม่มี
การลงทุนโครงข่ายของผู้ให้บริการเอกชน รัฐบาลจึงได้ลงทุนในโครงการ 
เน็ตประชารัฐเ พ่ือลากสายอินเทอร์ เน็ตลงพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
และเมื่อมีประชาชนใช้บริการมากขึ้น ผู้ให้บริการเอกชนบางรายก็เริ่มเห็น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจึงได้มีการลงทุนในบางพ้ืนที่ จึงมีทั้งบริการ 
ของภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการใช้บริการ
ในราคาที่แตกต่างกัน 

๒. การก าหนดสถานที่ติดตั้งนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูล
ว่าได้มีการหารือกับชุมชนในการก าหนดจุดติดตั้ ง ซึ่ งแต่ละชุมชน 
ก็เลือกสถานที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ใช้งานไประยะเวลา 
อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ 

 ๓. การให้ความรู้กับประชาชนและการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี
เป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งรัฐบาลได้มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

นางวรรณพร  ลีฬหาชีวะ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ 
ให้ข้อมูลว่า ในตอนเริ่มต้นของโครงการการก าหนดจุดติดตั้งเป็นผลมาจาก
การท าประชาพิจารณ์ ซึ่งประชาคมในหมู่บ้านนั้น ๆ จะพิจารณาเลือกหมู่
และจุดติดตั้งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ที่สุด แต่อย่างไรก็ดี หากประชาคม 
ของหมู่บ้านเห็นว่าจุดติดตั้งปัจจุบันยังไม่ดี สามารถแจ้งผู้น าหมู่บ้าน 
ท าหนังสือขอเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งไปยังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 



๓๐ 
 
และสังคมได้  ซึ่ งกระทรวงจะได้แจ้ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ   
เพ่ือด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้น าหมู่บ้านสามารถช่วยกระตุ้นให้มีการใช้งาน
เพ่ิมมากขึ้น และกระทรวงมหาดไทยอาจจัดอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 
ควรช่วยประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
ได้ใช้งานอย่างทั่วถึงเต็มประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการ
เดินทางถึงโครงการเน็ตประชารัฐ  ณ บ้านนางแก้วตะวันตก หมู่  ๔  
ต าบลนางแก้ว อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีนายอุดม  เพชรคุต  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายพัฒนา  ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า ๓ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) พร้อมด้วยผู้น าชุมชนให้การต้อนรับ และได้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 

๔.  โครงการเน็ตประชารฐั ณ บา้นนางแกว้ตะวนัตก  

 



๓๑ 
 
  ข้ อ มู ลกา ร ใช้ ง าน โคร งกา ร เน็ ตปร ะชา รั ฐของ  ห มู่  ๔  
บ้านนางแก้วตะวันตก 
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นายอุดม  เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวว่า 
โครงการเน็ตประชารัฐ ณ บ้างนางแก้วตะวันตก ได้ท าให้เศรษฐกิจ 
ของบ้านนางแก้วตะวันตกเกิดการพัฒนา และประชาชนได้ใช้เวลา 
ให้เป็นประโยชน์ จึงถือได้ว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วหน้า การติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในห้วงสถานการณ์ โควิดที่ จ า เป็นต้องใช้ อินเทอร์ เน็ ต 
ในชีวิตประจ าวัน 

 
  

 
 
 
 
 
ข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้น าชุมชน 
๑. ระยะทางของสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสั้น และความเร็วไม่มาก

เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการเอกชน รวมถึงการมีสิ่งกีดขวางสัญญาณ เช่น ต้นไม้ 
ท าให้บ้านเรือนใกล้เคียงไม่สามารถใช้งานเน็ตประชารัฐได้ จึงต้องเดินทาง
มาใช้งาน ณ จุดติดตั้ง แต่ในสถานการณ์โควิดซึ่งต้องงดการรวมตัวกัน 
ท าให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมกัน ดังนั้น  
หากมีโครงข่ายส าหรับกระจายสัญญาณตามจุดต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นได้ ก็จะเป็น
การเพ่ิมโอกาสและปริมาณการเข้าถึงและการใช้งานของประชาชนได้ 

 ๒.  มีการใช้งานอินเทอร์ เน็ตของโครงการเน็ตประชารัฐ 
ในการเรียนการสอนของการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) โดยส่วนใหญ่จะใช้
ในการสืบค้นข้อมูลความรู้ การท ารายงานและใบงานต่าง ๆ ทั้งนี้ สัญญาณ 
จะมีหน่วงบ้างในบางครั้ง  



๓๓ 
 

 ๓. ชาวบ้านรวมถึงผู้สูงวัยได้ใช้อินเทอร์เน็ตโครงการเน็ตประชารัฐ
ในการดูวิธีการท างานฝีมือต่าง ๆ เช่น การสานตะกร้า เพ่ือจ าหน่ายสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว ตลอดจนการใช้งานเพ่ือความบันเทิง เช่น  
การชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามต่าง ๆ ผ่านโลกออนไลน์ 

 ๔. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้ใช้เน็ตประชารัฐ
ในการรวมตัวกันท างาน ทั้ งนี้  ควรขยายโครงข่ายเน็ตประชาชรัฐ 
ให้ครอบคลุมทั้งชุมชน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ทุกบ้าน 

๕. ในการส ารวจเพ่ือติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐนั้น ชุมชนเกรงว่า
จะเป็นแหล่งมั่วสุมหรือเล่นเกมส์ออนไลน์ของวัยรุ่น แต่ด้วยวิสัยทัศน์ 
ของผู้ น าชุมชนที่ เล็ ง เห็นว่า อินเทอร์ เน็ตมีประโยชน์มากกว่ าโทษ  
ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้วก็พบว่าไม่มีการมั่วสุม แต่ได้ใช้งานที่เป็นประโยชน์ 
ทั้งในการเรียน กศน. และการอบรมอาชีพต่าง ๆ 

๖. ควรเ พ่ิมความเร็ วของอินเทอร์ เน็ต  และเ พ่ิมจุ ดติดตั้ ง 
ให้ครอบคลุมทุกต าบล เพ่ือการใช้งานที่รวดเร็วและท่ัวถึง 

๗. โครงการเน็ตประชารัฐมีประโยชน์หลายประการ อาทิ  
ด้านการเกษตร การศึกษา การประกอบอาชีพ และความสนใจอื่น ๆ   

พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
ได้กล่าวโดยสรุปว่า โครงการเน็ตประชารัฐได้ริเริ่มโดยคณะรัฐมนตรี 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้มอบหมายกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ด าเนินการจัดให้มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงไปยัง ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน 
พร้อมให้มีจุดให้บริการ Wi-Fi สาธารณะ ด้วยงบประมาณเกือบ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ในระยะเวลาประมาณ ๑ ปี โดยในช่วงแรกยังมีการใช้บริการไม่มากนัก  
แต่เมื่อเวลาผ่านไปประชาชนก็มีการใช้บริการมากขึ้น ท าให้ผู้ให้บริการเอกชน 
มีการลงทุนขยายสัญญาณให้ครอบคลุมเพ่ิมขึ้นตามโครงการเน็ตประชารัฐ 
ทั้งนี้ จากการเดินทางลงพ้ืนที่ของคณะกรรมาธิการพบว่าหลายพ้ืนที่ 
มีความเจริญเข้ามามากขึ้น ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ท าให้ความต้องการ 
ใช้บริการเน็ตประชารัฐลดลงหรือไม่จ าเป็นแล้ว คณะกรรมาธิการจึงได้ลงพ้ืนที่



๓๔ 
 
ติดตามรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน อีกทั้งหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประเมินการใช้งานเพ่ือพิจารณาทบทวนและพัฒนาต่อไป 
เพราะอินเทอร์ เน็ตเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างไม่จ ากัด ซึ่งหมู่ ๔ บ้านนางแก้วตะวันตก  
ก็มีการใช้งานโครงการในปริมาณที่มากพอสมควร โดยอันดับหนึ่งของการ
ใช้งาน คือ เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นช่องทางขนาดใหญ่ที่จะสามารถสร้างรายได้ 
ดังนั้น ผู้น าชุมชนควรให้การสนับสนุนค าแนะน าการใช้ศักยภาพของท้องถิ่น
สร้างรายได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีช่องทางในการรับแจ้งข้อขัดข้อง
หรือปัญหาการใช้งานและต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว  
และขอชื่นชมประชาชนบ้านนางแก้วที่ได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในชีวิตประจ าวันได้จ านวนมากซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและ GDP  
ในภาพรวมของประเทศต่อไป 

จากนั้น คณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ 
และสินค้าของชุมชน มอบของท่ีระลึกและเดินทางกลับ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ก ำหนดกำรเดินทำงไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ของคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม วุฒิสภำ 
เรื่อง โครงกำร USO พื้นที่ห่ำงไกล (Zone C) และโครงกำรเน็ตประชำรัฐ 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ – วันศุกร์ที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๕ 
ณ อ ำเภอเมืองรำชบุรี อ ำเภอสวนผึ้ง และอ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี 

------------------------------------- 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๕  

เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา  –  คณะกรรมาธิการพร้อมกัน  
  ณ อาคารรัฐสภา   

เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา –  ออกเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรี  

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา –  เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดราชบุรี  

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา –  รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

    เกี่ยวกับภำพรวมโครงกำร USO  
    และโครงกำรเน็ตประชำรัฐในพื้นที่ 
     จังหวัดรำชบุรี และเรื่องอ่ืน ๆ  
    จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา   –  รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา –  ออกเดินทางไปโครงการ USO (USO Wrap) 

เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา  –  เดินทำงลงพื้นที่โครงกำร USO  
    พื้นที่ห่ำงไกล (Zone C)                        
    โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนถ้ ำหิน   
    (USO Wrap) หมู่ที่ ๕ ต ำบลสวนผึ้ง  
    อ ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี                                     



๓๘ 
 

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  –  เข้าท่ีพัก 
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา   –  รับประทานอาหารเย็น 

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๕  

เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา   –  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  –  ออกเดินทางไปโครงการเน็ตประชารัฐ
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  –  เดินทำงลงพื้นที่โครงกำรเน็ตประชำรัฐ 
                                    ณ บ้ำนชัฎหนองหมี หมู่ ๔ ต ำบลท่ำเคย  
                                     อ ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี 

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา  –  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  –  ออกเดินทางไปโครงการเน็ตประชารัฐ 

เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  –  เดินทำงลงพื้นที่โครงกำรเน็ตประชำรัฐ 
                                    ณ บ้ำนนำงแก้วตะวันตก หมู่ ๔ ต ำบลนำงแก้ว 
                                     อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี 

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา  –  ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร  

เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา   –  เดินทางถึงส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

------------------------------------- 
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รำยช่ือคณะเดินทำงไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ของคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม วุฒิสภำ 
เรื่อง โครงกำร USO พื้นที่ห่ำงไกล (Zone C) และโครงกำรเน็ตประชำรัฐ 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ – วันศุกร์ที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๕ 
ณ อ ำเภอเมืองรำชบุรี อ ำเภอสวนผึ้ง และอ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี 

__________________ 
 

๑. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๓. พลเอก ศุภกร  สงวนชาติศรไกร ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
๔. พลเอก ธนา  วิทยวิโรจน์  ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
๕. นางวรรณพร  ลีฬหาชีวะ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๖. พันเอก ภูวนารถ  เจนถนอมม้า  นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๗. พันเอกหญิง นัยนา  ปุ่นอภิรักษ์ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๘. พันเอกหญิง ศรีพรรณ  สุทธิวงศ์  เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๙. นายวาริท  น าชัยศิร ิ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๑. นายสุทธิชัย  ชื่นชูศิลป์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๒. พลเอก สุรใจ  จิตต์แจ้ง อนุกรรมาธิการ 
๑๓. นายธานินท์  หยวกขาว อนุกรรมาธิการ 
๑๔. นายวรนิติ์  ลิมปาคม อนุกรรมาธิการ 
๑๕. พลโท วิเศษ  เจริญสุข ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๖. พันเอกหญิง ดวงกมล  รัตนภูรินท์ ผู้ช่วยด าเนินงานประจ าตวัสมาชิกวุฒิสภา 
๑๗. นายวุฒิชัยย ์ ลีละวัฒนพงษ์    เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๑๘. นางสาวสุนิษา  ลอยฟ้า ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๑๙. นางสาวพจนีย์  เขมร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๒๐. นายนรพนธ์  โชคเจริญพัฒนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๒๑. นายปฎล  ทองเจริญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 


